

3. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้มีมาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยน่าอยู่อาศัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ดำเนินการ ดังนี้

3.1 ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ การใช้สารเคมี และการจัดการขยะมูลฝอย โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการกระทำที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และภัยจากสารเคมี

3.2 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ให้มีความอุดมสมบูรณ์

3.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโครงการ Green Office ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพ ครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

3.4 ส่งเสริมสนับสนุน ลดการตัดไม้ทำลายป่า การปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน



โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Green Office) และทำฝ่ายชะลอน้ำ

กิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 - 1.1 การปลูกป่า อบจ.เชียงราย ร่วมใจคืนป่าสู่แผ่นดิน
 - 1.2 การอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงราย
 - 1.3 การสร้างเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
2. ปัญหาไฟป่า และปัญหาหมอกควันช่วงฤดูแล้ง
 - 2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันช่วงวิกฤติ
 - 2.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
3. การกำจัด และบริหารขยะในชุมชน และองค์กร
 - 3.1 โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม Green Office
 - 3.2 การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน
 - 3.3. การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายจากชุมชน
 - 3.4. การคัดแยกขยะในชุมชน และองค์กร
4. การตรวจวัดคุณภาพน้ำ แม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสายต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย



นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร อบจ.เชียงใหม่ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการทุกวันพุธของสัปดาห์ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรทราบหลังเสร็จสิ้นการออกกำลังกาย



นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายวิรัตน์ บุญคำมูล ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด เชียงราย ได้เข้าตรวจราชการและเยี่ยมเยียนศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมกับเข้ารับฟังการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมเก้าจอม ชั้น 3 โดยมีนายบรรเจ็ด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายสมชาติ วัฒนากกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ



โครงการยุวชนสร้างป่า

หลักการและเหตุผล ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่นๆ เพราะป่าไม่มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคสำหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ไฟป่าถือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ลายพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็วและเป็นการทำลายสภาพสมดุลของระบบนิเวศอย่างมหาดศาล สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์จะเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่โล่งทำให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ไฟป่าจะมีผลกระทบต่อการทำลายป่าให้เหลือน้อยลงแล้ว ยังก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ทำให้เกิดความผันแปรของสภาวะภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้น ไฟป่าจึงเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามมา

วิกฤตไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นทางจังหวัดเชียงรายในขณะนี้ไม่ได้เป็นปัญหาใหม่ แต่หากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่งมักเกิดขึ้นในหน้าแล้งของทุกปี(ธันวาคม-เมษายน) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด้านการเสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการดำเนินการอนุรักษ์ การคุ้มครอง ดูแล การปลูกป่า และบำรุงรักษาป่าไม้ น้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการพิทักษ์และสร้างป่า โดยใช้ชื่อว่า **โครงการยุวชนสร้างป่า** โดยเริ่มจากการสร้างองค์ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมส่งเสริมสร้างจิตสำนึก ความร่วมมือกันในการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย ให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรมเห็นถึงโทษและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้หลักและวิธีการจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี



นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงราย และพิธีมอบรางวัลการประกวด "Waste Less Live" ลดใช้ ลดขยะ จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560 ณ อาคารคชสาร สนามกีฬาากลางจังหวัดเชียงราย ภายในงานได้มีการมอบรางวัลในด้านต่างๆแก่บุคคล หน่วยงาน ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการบริหารจัดการขยะ กว่า 650 รางวัล ในการจัดงานเป็นความร่วมมือของ จังหวัดเชียงราย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ร่วมงานมาจาก นายอำเภอ นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน และตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงราย



นายบรรเจ็ด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพและความสามารถของชุมชนด้านการเกษตรผสมผสาน ณ โรงเรียนเวียงผาวิทยา สาขาอายุโกะ บ้านพญาทองดี ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการ อบจ.เชียงราย รวมใจคืนป่าสู่แผ่นดิน ประจำปี 2560 “ปลูกป่าประชารัฐ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น ในการปลูกป่าประชารัฐเพื่อความสมบูรณ์ให้ผืนป่า ณ ป่าต้นน้ำห้วยไผ่ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาดักแด้ฝักตบชวาและวัชพืช ประจำปี 2560 ณ ฝายกั้นน้ำบ้านแม่ต๋ำใต้ ม.9 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย จัดโดย อบต.แม่ต๋ำ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 37 จ.เชียงราย ปกครองอำเภอพญาเม็งราย ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลแม่ต๋ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร



โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะของเสียอันตราย D-ToC เชียงราย รวมใจถวายแม่

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะของเสียอันตราย D-ToC เชียงราย รวมใจถวายแม่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บข้อมูลและปริมาณขยะของเสียอันตรายเพื่อนำไปบริหารจัดการนอกพื้นที่จังหวัดเชียงราย อย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัยสูง ซึ่งการขนย้ายปริมาณขยะของเสียอันตรายจากท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย กว่า 25,000 กิโลกรัม หรือ กว่า 25 ตัน ในการจัดงานได้รับเกียรติจาก อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ มาร่วมงานและกล่าวถึงสถานการณ์ขยะของเสียอันตรายในปัจจุบันและบทบาทการทำงานของกรมควบคุมมลพิษ จากนั้นผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ได้ร่วมกันปล่อยคาราวานขยะของเสียอันตราย จำนวน 8 รถบรรทุกพ่วง รวมน้ำหนัก 25 ตัน จากขยะของเสียประเภทต่าง ๆ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปกำจัดนอกเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัยสูงและได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในการกำจัดขยะของจังหวัดเชียงราย อย่างยั่งยืน



นายบรรเจ็ด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ. เชียงราย ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผักตบชวา แหล่งน้ำคาบเกี่ยวระหว่างอ.แม่จัน และ อ.เชียงแสน(หนองบงคาย) จ.เชียงราย



นายบรรเจ็ด ภูสมศรี รองปลัด อบจ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ. เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ 18 อำเภอ 18 นวัตกรรม สรรค์สร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ณ หมู่บ้านโพธาราม อ.แม่จัน จ.เชียงราย



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดทำ “โครงการ 18 อำเภอ 18 ต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 1 อำเภอ 1 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยได้รับความร่วมมือจาก สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย และทุกภาคส่วนราชการของจังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการจัดการขยะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้วางแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรม และดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนอำเภอ ละ 1 หมู่บ้าน ต้นแบบ โดยเน้นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละอำเภอ อบรมให้ความรู้การจัดการบริหารขยะด้วยตนเองภายในครัวเรือน และจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมมือกันในการดำเนินโครงการระดับจังหวัด

เพื่อณรงค์สร้างจิตสำนึก ความเข้าใจการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะจากครัวเรือน จากแหล่งกำเนิดอื่น ๆ ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับท้องถิ่นเพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการลดปริมาณขยะในชุมชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการรักษาความสะอาดในชุมชนและเรียนรู้ในการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดเสี่ยง ลดโรคของคนในชุมชน

